



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สนง.ศปท.) โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๒๖๗

ที่ มท.๐๘๐๔.๖/๑๕๓๖

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ และการบริหารจัดการที่เข่า ภูเขา และพื้นที่ลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำแผนที่แสดงเขตที่เข่า ภูเขา พื้นที่ความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ในภาพรวมทั้งประเทศ โดยในแผนที่จะมี ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนที่มีค่าความลาดชันตั้งแต่ ๒๐ - ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า พื้นที่เนินเขา (hilly) และ ๒) ส่วนที่มีค่าความลาดชันมากกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า พื้นที่ภูเขา (Slope Complex) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบนำไปใช้ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมถึงอำนาจหน้าที่ในการระวางชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดินตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๕/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาจได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้แผนที่ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลไปศึกษาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ท่านแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมแสดงความคิดเห็นใน Google Form เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ และการบริหารจัดการที่เข่า ภูเขา และพื้นที่ลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้นำข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ เสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการในการกำหนดที่เข่า ภูเขา และพื้นที่ลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



แบบรับฟังความคิดเห็น